

การให้คำปรึกษาอย่างเป็นทางการแก่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากเบงในระยะเวลา 6 เดือน ได้สิ้นสุด

20 มิถุนายน 2560, กรุงเทพฯ, สปป.ลาว - เมื่อวานนี้สำนักเลขาธิการ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงได้จัดการประชุมวาระพิเศษของคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงสำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากเบงที่มีการเสนอเข้ามาขึ้น ณ กรุงเทพฯ เนื่องจากในโอกาสสิ้นสุดระยะเวลาหกเดือนของกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ

การประชุมวาระพิเศษนี้เปิดโอกาสอย่างเป็นทางการ ภายในกรอบเวลาของกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ ให้สมาชิกคณะกรรมการร่วม ซึ่งเป็นหน่วยบริหารของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ได้อภิปรายหรือข้อเสนอแนะที่สำคัญของรายงานการทบทวนทางเทคนิคฉบับสุดท้ายสำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากเบงที่จัดทำขึ้นโดยสำนักเลขาธิการ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ภายหลังจากได้พิจารณารายงานการทบทวนทางเทคนิคและผลลัพธ์จากเวทีหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระดับภูมิภาคและระดับชาติแล้ว คณะกรรมการร่วมเห็นพ้องกันมีแถลงการณ์เรียกร้องให้ “รัฐบาลประเทศ สปป.ลาว ดำเนินการด้วยความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อจัดการกับผลกระทบข้ามพรมแดนทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการเขื่อนปากเบง” และร้องขอให้สำนักเลขาธิการจัดเตรียมแผนปฏิบัติการร่วม เพื่อกำหนดแนวทางสำหรับช่วงเวลาภายหลังสิ้นสุดกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าระยะหกเดือนต่อไป

มาตรการเพื่อพิจารณาในแถลงการณ์นั้นรวมถึงการจัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทางด้านน้ำและทำนน้ำในทางอุทกวิทยาและศาสตร์ รวมถึงผลกระทบจากน้ำที่เอกล้อมมายังประเทศไทย การปรับปรุงการเคลื่อนย้ายตะกอน การปรับปรุงการอพยพของสัตว์น้ำทั้งทางต้นน้ำและท้ายน้ำ การทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นถึงผลกระทบข้ามพรมแดนทางสังคมและเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น การประกันเสรีภาพในการเดินเรือ การสร้างช่องทางสื่อสารเพื่อการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นต่อการออกแบบและพัฒนาโครงการที่ยังคงดำเนินต่อไป การเปิดเผยข้อมูลการออกแบบที่ปรับปรุงแล้วและข้อมูลการติดตาม และแผนงานการติดตามร่วมของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงสำหรับโครงการเขื่อนปากเบง

สมาชิกคณะกรรมการร่วมยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงข้อเสนอแนะหลักๆ ที่ได้มาจากเวทีหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับภูมิภาคทั้งสองครั้งซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักเลขาธิการ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง และการหารือระดับชาติที่สะท้อนอยู่ใน “แบบตอบรับ” ซึ่งส่งกลับมาโดยประเทศต่างๆ ที่ได้รับการแจ้งเตือน คณะกรรมการร่วมยังได้ตั้งข้อสังเกตด้วยความชื่นชมถึงสปิริตความร่วมมือและความรับผิดชอบของประเทศ สปป.ลาว ในระหว่างกระบวนการเพื่อการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (PNPCA) สำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากเบง

แถลงการณ์ของคณะกรรมการร่วม แบบตอบรับ และแถลงการณ์โดยประเทศ สปป.ลาว จะเปิดเผยให้สาธารณะเข้าถึงได้ต่อไปในสัปดาห์นี้

การปรึกษาหารือล่วงหน้าสำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากเบงเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ดังที่กำหนดไว้ในข้อตกลงแม่น้ำโขงปี 2538

กระบวนการนี้มุ่งบรรเทาผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีพของชุมชนริมฝั่งน้ำ ทั้งทางต้นน้ำและปลายน้ำ พร้อมกับบรรลุการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าสูงสุดในเวลาเดียวกัน

ข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับโครงการนี้ทั้งหมด รวมถึงการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รายงานทางวิศวกรรม และข้อคิดเห็นต่างๆ เปิดให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ของคณะกรรมการแม่น้ำโขง ที่ www.mrcmekong.org

-จบ-

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ

คณะกรรมการแม่น้ำโขง เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน มีสมาชิกประกอบด้วยประเทศกัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม คณะกรรมการแม่น้ำโขงเป็นเวทีสำหรับการทูตเรื่องน้ำและความร่วมมือระดับภูมิภาคเรื่องน้ำ ที่ประเทศสมาชิกสามารถแบ่งปันประโยชน์จากทรัพยากรน้ำส่วนรวมได้ แม้จะมีผลประโยชน์แห่งชาติที่แตกต่างกัน และจัดการกับแรงกดดันข้ามพรมแดนที่ภายในลุ่มน้ำ คณะกรรมการแม่น้ำโขงยังมีบทบาทเป็นศูนย์กลางความรู้ที่ส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคและการจัดทำนโยบายโดยอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการแม่น้ำโขงมีประเด็นการทำงานครอบคลุมทุกภาคส่วน รวมถึงการทำประมงอย่างยั่งยืน การระบุโอกาสสำหรับการทำเกษตรกรรม การรักษาเสถียรภาพในการเดินเรือ การจัดการอุทกภัย และการรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศที่สำคัญ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ซ้อนทับเกี่ยวข้องกับภาคส่วนเหล่านี้ ได้แก่ ผลกระทบในอนาคตของอุทกภัยที่รุนแรงขึ้น ฤดูแล้งที่ยาวนานกว่าเดิม และการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลซึ่งเกี่ยวข้องเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง เป็นโครงการเขื่อนแบบที่ให้น้ำไหลผ่านตลอดเวลาหรือเขื่อนน้ำล้น (Run-off-the river) ที่จะก่อสร้างขึ้นบนแม่น้ำโขงสายประธาน โรงงานผลิตไฟฟ้าวางแผนไว้ให้กำลังการผลิตขนาด 912 เมกะวัตต์ และออกแบบให้ระบายน้ำไหลผ่านได้ที่ปริมาณ 5,771.2 คิวบิกเมตรต่อวินาที

เลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติลาวได้ส่งรายละเอียดของโครงการที่วางแผนไว้ให้แก่สำนักเลขาธิการ คณะกรรมการแม่น้ำโขง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้ทบทวนและดำเนินการต่อไปเพื่อแจ้งประเทศสมาชิกอื่นๆ ถึงขอบเขตโครงการ และข้อกำหนดต่างๆ ภายใต้กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า

กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการแม่น้ำโขงเพื่อความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงสายประธาน คือ ระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (PNPCA) ภายใต้ข้อตกลงแม่น้ำโขง การปรึกษาหารือล่วงหน้าไม่ได้นำไปสู่การเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโครงการที่เสนอ แต่ขณะเดียวกัน ก็ไม่ได้เป็นการให้สิทธิประเทศที่เสนอในการเดินทางดำเนินโครงการโดยไม่คำนึงถึงสิทธิของผู้อื่น หากแต่ระเบียบปฏิบัติ PNPCA เป็นกลไกสนับสนุนความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านการใช้น้ำ กระบวนการนี้ออกแบบมาเพื่อให้ประเทศที่ได้รับแจ้งสามารถให้ข้อเสนอแนะ และให้ประเทศที่เสนอโครงการยอมรับมาตรการบางอย่างเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น และแสวงหาหนทางที่ดีกว่าเดิมเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ได้

คณะกรรมการร่วม คณะกรรมการแม่น้ำโขง ดำเนินกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า โดยได้รับความสนับสนุนทางเทคนิคและทางธุรการจากคณะทำงานที่ประกอบด้วยตัวแทนจากประเทศสมาชิกและสำนักเลขาธิการ คณะกรรมการแม่น้ำโขง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง, การปรึกษาหารือล่วงหน้าสำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง และการเข้าถึงเอกสารโครงการ โปรดเข้าไปที่

<http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/pak-beng-hydropower-project/>

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

คุณ Souridahak Sakonhninhom, เจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสาร
สำนักเลขาธิการ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง, กรุงเทพมหานคร, ประเทศ สปป.ลาว
souridahak@mrcmekong.org mrcmedia@mrcmekong.org

T +856-21 263 263 M +856-20 2222 2207